

THÔNG BÁO**Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn,
Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở của Ủy ban Dân tộc tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ quý I năm 2019**

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Ủy ban Dân tộc (viết tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và quý I năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo (Vụ Tổ chức cán bộ) báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Năm 2018 và quý I/2019, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành đầy đủ và tổ chức thực hiện các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ năm 2018 và Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 của Ủy ban Dân tộc. Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ họp giao ban, hội ý định kỳ, đột xuất; đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; các vụ, đơn vị đã xây dựng và trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 gắn với phân công nhiệm vụ cá nhân để tổ chức thực hiện.

Các Vụ, đơn vị từng bước quán triệt và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức công khai các quy định theo quy chế dân chủ; phân công cấp ủy, lãnh đạo Vụ, đơn vị phụ trách công tác quy chế dân chủ; kịp thời thông tin, báo cáo quả thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị. Kết quả thực hành dân chủ ở cơ quan Ủy ban Dân tộc và các đơn vị trực thuộc từng bước được nâng lên rõ rệt, dân chủ trong hoạt động được chú trọng.v.v...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện QCDC năm 2018 và ban hành kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 còn chậm; các thành viên Ban Chỉ đạo chưa phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trách nhiệm của Bí thư chi bộ và người đứng đầu một số Vụ, đơn vị chưa cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; dân chủ trong hoạt động chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; công tác thông tin, báo cáo, phản ánh về thực hiện dân chủ ở cơ sở còn hạn chế, chưa đầy đủ, thường xuyên.

Đề thực hiện có hiệu quả quy định về dân chủ trong quý II và cả năm 2019, yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Các Vụ, đơn vị phải cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019 (*Quyết định 135/QĐ-UBDT ngày 21/3/2019*).

Thủ trưởng các Vụ, đơn vị căn cứ Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 tổ chức quán triệt nội dung, kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Tăng cường quán triệt, phổ biến và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; thực hiện văn hóa công sở, việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính...; phân công cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác quy chế dân chủ của đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ gắn với thực hiện quy chế dân chủ... Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư Chi bộ, người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ.

4. Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế về công tác cán bộ, quản lý tài chính, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa lãnh đạo với cấp ủy đơn vị...

5. Nêu cao trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân thực hiện nhiệm vụ quy chế dân chủ.

Các thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2019 gửi Trưởng ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo (Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi, thực hiện (*Xong trước ngày 30/4/2019*).

6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các Chi bộ, đơn vị... xây dựng kế hoạch tổ chức việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch lồng ghép kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban (*Xong trước ngày 30/4/2019*).

7. Phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Ủy ban; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và quý I năm 2019. Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BT, CN và các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC của UBDT;
- Công TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB. 7 .

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lò Quang Tú